



ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนสนับสนุน ประสานงาน และเผยแพร่งานวิจัย
สังกัดกองบริหารการวิจัย สำนักวิจัย

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสนับสนุน ประสานงาน และเผยแพร่งานวิจัย สังกัดกองบริหารการวิจัย สำนักวิจัย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และประธานกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ และข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จำเป็นสำหรับการคัดเลือกของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

๒. รายละเอียดการทดสอบ


วัน เวลา	วิธีการทดสอบ	สถานที่จัดส่ง
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.	จัดส่งแนวทางในการพัฒนาระบบงานโดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานได้ โดยเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ดังนี้ (๑) งานประสานงานกองทุนภายใน/ภายนอก สถาบัน (๒) งานการตรวจสอบ กลั่นกรองคุณภาพ และประเมินผลงานวิจัย (๓) งานการสนับสนุนการพิจารณารับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ของสถาบัน (๔) งานการจัดทำ และปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัย (๕) งานด้านการจัดประชุม และประสานงานดำเนินงานกับศูนย์วิจัย (จำนวนไม่เกิน ๕ หน้า กระดาษ A4) จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์มายังนางสาวดารินทร์ สุขแก้ว กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (darin.s@nida.ac.th)	ณ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

*ผู้ได้รับคะแนนจากการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ จะเป็นผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ทราบ
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ <https://personnel.nida.ac.th/>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.พัทธริยา หลักเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ประธานกรรมการ